

**Lc 17,20-25**

17:20 Người Phariseu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.

17:21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này!" hay "Ở kia kia!", vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông".

17:22 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.

17:23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kia!" hay "Người ở đây này!" Anh em đừng đi, đừng chạy theo.

17:24 Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.

17:25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

**CHÚA GIÊ-SU LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA**

***"Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: 'Ở đây này!' hay 'ở kia kia,' vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."*** (Lc 17,20-21)

**Suy niệm:** Sai lầm của đám đông hôm ấy không chỉ là muốn biết bao giờ Nước Thiên Chúa đến mà họ còn đòi hỏi nước ấy phải có thể chứng nghiệm được như một thực thể mà họ nhìn thấy được. Chúa Giê-su nói cho họ biết rằng Nước Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, cũng không phải là một vật thể họ có thể nắm được trong tay, nhưng là chính con người Đức Giê-su Na-da-rét, hình ảnh Thiên Chúa vô hình. Muốn thấy Nước Thiên Chúa thì đến với Chúa Giê-su. Nhiều lần họ tiếp xúc với Chúa Giê-su, và được chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện, nhưng họ vẫn không nhận ra Đấng Chúa Cha sai đến và cũng không nhận ra Nước Thiên Chúa đang hiện diện nơi con người của Đức Giê-su. Vì thế, Chúa nhắc nhở: "*Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông,*" nhờ đó họ có thể hướng về Chúa Giê-su và Nước Trời đích thực.

**Mời Ban:** Đâu chỉ người Do Thái ngày xưa, có thể hôm nay chúng ta đang tìm một chúa nào khác trong khi Chúa Giê-su đang hiện diện giữa chúng ta trong bí tích Thánh Thể và các bí tích, trong Giáo Hội. Chúa nói Ngài đang ở giữa chúng ta đó bạn.

**Sống Lời Chúa:** Viếng nhà thờ hoặc châu Minh Thánh Chúa và xin cho mọi tín hữu tiếp tục sống lòng thương xót sau năm thánh này.

**Cầu nguyện:** *Xin Chúa cho con nhận ra lòng Chúa xót thương con khi hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin cho con nhận ra Nước Thiên Chúa đang ở giữa thế giới này trong Chúa Giê-su.*